

XÂY DỰNG THỂ TRẬN LÒNG DÂN TRONG ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TS. PHẠM VĂN GIANG (*)

Ngày nhận bài: 22/12/2021; ngày nhận bài sửa: 23/02/2021; ngày duyệt đăng: 28/02/2021

TÓM TẮT

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, nhân dân là chủ thể của sự nghiệp cách mạng. Đó là giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học được Đảng ta nhận thức và tổng kết qua hơn 90 năm ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Vì lẽ đó, xây dựng thể trận lòng dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một trong những nội dung quan trọng luôn được Đảng ta nhấn mạnh, yêu cầu triển khai có hiệu quả qua các kỳ Đại hội. Tại Đại hội XIII, một lần nữa Đảng ta khẳng định: xây dựng và phát huy mạnh mẽ thể trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Từ khóa: thể trận lòng dân; quan điểm sai trái; quan điểm thù địch.

ABSTRACT

The revolution is the cause of the masses, and the people are the subjects of the revolutionary cause. That is the theoretical and practical value of scientific socialism, which our Party has recognized and summed up over the past 90 years of its establishment and leadership of the Vietnamese revolution. Therefore, building a battle position based on the people's hearts in the process of national construction and defense has been one of the important contents that our Party always emphasizes and requires effective implementation throughout the Party Congresses. At the 13th National Party Congress, our Party once again affirmed: building and promoting the battle position based on the people's hearts in the national defense and security, promoting the people's role in the construction and defense of the Fatherland, in protecting the Party, State and political regime, and in fighting against wrong, hostile viewpoints in the new situation.

Key words: battle position based on the people's hearts, wrong viewpoints, hostile viewpoints.

(*) Học viện Chính trị khu vực III

1. Thực trạng xây dựng thể trận lòng dân trong đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch

Đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, trong đó xây dựng thể trận lòng dân là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

1.1. Những kết quả đạt được

Xây dựng thể trận lòng dân là hoạt động của các chủ thể (Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội) nhằm xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân, từ đó phát huy tinh thần yêu nước, tình đoàn kết gắn bó, khát vọng độc lập tự do, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất của cả dân tộc được hội tụ, kết tinh, nhân lên tạo thành nền tảng chính trị vững chắc, sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, sẵn sàng huy động nhằm thực hiện các mục tiêu của cách mạng. Vì vậy, xây dựng thể trận lòng dân trong đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái thù địch là việc Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong thực tế thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chúng ta đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, chủ động phối hợp giữa các lực lượng, tổ chức trong đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng ta ngày càng nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng, củng cố và tăng cường trong mọi điều kiện, hoàn cảnh của đất nước. Thể trận lòng dân được củng cố, phát huy trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; các tầng lớp nhân dân đã tích cực, chủ động xây dựng đất nước, cảnh giác, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận những thành quả của cách mạng. Thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thường xuyên tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào những thành tựu chung trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên thực tế thông qua nhiều hình thức, biện pháp đấu tranh tích cực và hiệu quả đã làm thất bại mọi âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị, góp phần quan trọng hình thành và định hướng dư luận xã hội tích cực, tạo được sự hưởng ứng và đồng thuận xã hội cao trong nhân dân.

Thông qua các diễn đàn, nhất là trên các phương tiện truyền thông như báo chí, truyền hình, các diễn đàn công khai... người dân đã bày tỏ quan điểm, tinh thần yêu nước, ủng hộ Đảng, Nhà nước và chế độ. Qua theo dõi trên các trang mạng xã hội thời gian qua, nhiều tài

khoản có sự tham gia, ủng hộ của rất đông thành viên như: nhóm “Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc” có 91.468 thành viên; trang “Chống luận điệu xuyên tạc” có 22.000 người thích, 23.523 người theo dõi; trang “Tiếng nói thế hệ trẻ” có 14.392 người thích, 15.224 người theo dõi; trang “Thông tin chống phản động” có 102.252 người thích, 110.343 người theo dõi; trang “Chống phản động” có 189.349 người thích, 229.136 người theo dõi; trang “Ngôi sao rừng dừa” 5.768 thành viên, có 46.046 người thích; trang “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” có 15.015 thành viên, 37.517 người thích⁽¹⁾.

Trên mạng xã hội mỗi khi xuất hiện hình ảnh, luận điệu xuyên tạc về tư tưởng, văn hóa, có khá nhiều tài khoản, cá nhân tham gia đấu tranh với những bài viết có tính bút chiến cao, lập luận sắc sảo, những dẫn chứng rất cụ thể, thuyết phục, làm cho cộng đồng mạng thấy rõ bản chất của vấn đề và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Thậm chí, còn có việc người dân kéo đến tận cơ sở, địa chỉ của chủ tài khoản có luận điệu xuyên tạc để phản đối, yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm như trường hợp của Nguyễn Lâm Thắng ngày 21/10/2015, Phan Văn Bách ngày 05/8/2017... Đây là những trường hợp tham gia các tổ chức phản động ở nước ngoài, tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu, xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc.

Ngoài ra, thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các hội viên, đoàn viên bày tỏ chính kiến, phân tích, phê phán bản chất của các quan điểm sai trái, thù địch, từ đó làm cho công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực. Các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền cũng được quần chúng nhân dân phát hiện, nhận diện rõ bản chất, từ đó phòng ngừa kịp thời, không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, có cơ hội để gây rối, phá hoại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chẳng hạn như các vụ việc kích động quần chúng chống phá ở Tây Nguyên vào các năm 2001 và 2004, ở Mường Nhé năm 2011. Hay gần đây như vấn đề Formosa năm 2016; sân bay Miếu Môn năm 2019. Đây là những trường hợp cụ thể cho thấy hiệu quả trong việc xây dựng, phát huy thể trận lòng dân trong đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua.

1.2. Một số hạn chế, bất cập

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận nhân dân nhận thức chưa đầy đủ âm mưu, thủ đoạn, tác hại của các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, có “nhận thức về quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân của một số cán bộ, đảng viên trong các ngành, các cấp chưa đầy đủ, sâu sắc, thiếu cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch”⁽²⁾. Thế trận an ninh nhân dân chưa phát huy được hiệu quả một cách đồng bộ, bền vững và thường xuyên liên tục; nhiều mặt công tác chưa được nhận thức, triển khai theo đúng tinh thần, nội dung, nên có lúc, có nơi thế trận chưa được hình thành rõ nét. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như

⁽¹⁾ Truy cập từ Google ngày 30/11/2021.

⁽²⁾ Đảng Cộng sản Việt Nam (2011). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI* (trang 170). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

đánh giá của Đảng là “có lúc, có nơi chưa được duy trì thường xuyên, chưa vững chắc; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của Phong trào trong xây dựng, tăng cường thể trận an ninh nhân dân chưa đầy đủ. Nội dung, chất lượng, hiệu quả của một số mô hình vận động nhân dân tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn hạn chế”⁽³⁾. Việc xảy ra các vụ biểu tình, bạo loạn ở Tây Nguyên vào các năm 2001 và 2004, Mường Nhé năm 2011, phá rối an ninh và tình hình phức tạp về an ninh, trật tự ở một số địa bàn, lĩnh vực thời gian qua, cho thấy còn những khoảng trống lớn trong xây dựng nền an ninh nhân dân và thể trận an ninh dân dân. Thực tiễn cho thấy, công tác định hướng dư luận xã hội thời gian qua vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: khả năng dự báo “điểm nóng” để định hướng dư luận xã hội còn chậm; việc sử dụng các phương thức, công cụ để định hướng dư luận xã hội còn chưa linh hoạt (chủ yếu dựa vào báo chí), chưa có sự phối hợp đa dạng, đồng bộ các phương pháp; định hướng dư luận xã hội bằng “mạng xã hội” chưa được quan tâm đúng mức; chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp các giai cấp, tầng lớp trong việc hình thành dư luận để dẫn dắt xã hội, nhất là trước những vấn đề chính trị, xã hội “nóng bỏng”.

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong bối cảnh tình hình có những diễn biến mới phức tạp; bộc lộ những hạn chế, bất cập trước những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình”, chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước; chia rẽ nhân dân với lực lượng vũ trang nhân dân; lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, vấn đề tôn giáo, dân tộc để kích động chống phá. Đáng lo là, một bộ phận trong lớp trẻ có biểu hiện xem thường những giá trị văn hóa truyền thống, thành quả của sự nghiệp đổi mới, tôn sùng những giá trị của văn hóa, lối sống lệch chuẩn của phương Tây, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Những thực tế này không chỉ trực tiếp dẫn đến các quan điểm sai trái, thù địch ở một bộ phận nhân dân, mà nó còn là “mảnh đất” để các thế lực thù địch lợi dụng kích động quần chúng ly khai, chống đối, tạo cơ để can thiệp từ bên ngoài nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

2. Quan điểm định hướng và giải pháp xây dựng thể trận lòng dân trong đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Đại hội XIII của Đảng yêu cầu: Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, “xây dựng và phát huy

⁽³⁾ Đảng Cộng sản Việt Nam (2019). *Kết luận số 44-KL/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới*.

manh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân”⁽⁴⁾, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để công cuộc đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch hiệu quả, thì xây dựng thế trận lòng dân, phát huy vai trò của các giai cấp, tầng lớp, lực lượng xã hội tham gia có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Những nỗ lực, cố gắng của Đảng và Nhà nước sẽ không hiệu quả nếu không có sự tham gia tích cực của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”⁽⁵⁾. Nhân dân là trung tâm, chủ thể sáng tạo ra lịch sử. Thế trận lòng dân là yếu tố cơ bản, chắc chắn để bảo vệ Tổ quốc từ xa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Thực chất xây dựng thế trận lòng dân là khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước của mọi giai cấp, tầng lớp xã hội, quy tụ lại dưới ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, lòng dân vững - dân tin Đảng, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân bền chặt, thì không một thế lực thù địch nào có thể phá hủy được sức mạnh, lòng tin yêu của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Một trong những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam được rút ra là “*sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân*”⁽⁶⁾.

Cần quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trước hết, xác định rõ nền an ninh nhân dân là sức mạnh về tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân bao gồm vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại và kết hợp chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại, với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng các phương án và tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước. Người đứng đầu cấp uỷ và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an

⁽⁴⁾ Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII* (tập 1, trang 157). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

⁽⁵⁾ Hồ Chí Minh (2011). *Toàn tập* (tập 4, trang 19). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

⁽⁶⁾ Đảng Cộng sản Việt Nam (2011). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI* (trang 65). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

ninh Tổ quốc; cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tự giác thực hiện và tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tích cực tham gia.

Phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia. Ngược lại, bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế; phải được thực hiện đồng bộ, phù hợp trong từng chính sách, kế hoạch phát triển của từng vùng, địa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân, nhất là vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng phức tạp, nhạy cảm về chính trị tích cực tham gia, có trách nhiệm trong bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền quốc gia trong chiến lược thế trận an ninh, quốc phòng toàn dân.

Loại trừ quan điểm cho rằng chỉ có những cơ quan, tổ chức có chức năng, nghiệp vụ mới tham gia đấu tranh trên mặt trận này. Thấm nhuần phương châm có dân là có tất cả. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến các thông tin chính thống, đúng đắn, các giá trị tiến bộ, phù hợp, để nâng cao nhận thức và củng cố lập trường chính trị cho người dân. Thông qua xây dựng, nâng cao năng lực và tính tiên phong, gương mẫu của hệ thống chính trị để bồi đắp nền móng vững chắc trong lòng dân. Xây dựng thế trận lòng dân ngay từ trong tư tưởng, sao cho mỗi người dân với niềm tin và sự ủng hộ chế độ, trở thành một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Đây là yêu cầu có tầm chiến lược. Cùng với nhân dân trong nước, làm tốt công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại để đồng bào ta ở nước ngoài, nhà nước và nhân dân các quốc gia hiểu và ủng hộ quan điểm, lập trường của Việt Nam.

Hiện nay, các thế lực thù địch đặc biệt coi trọng “công phá lòng dân”, làm nhiều, rối loạn lòng dân với nhiều âm mưu, thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt. Chúng ra sức thực hiện phương thức “đánh vào lòng người”, nhằm hủy hoại cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của chế độ, gây mất ổn định, làm cho dân xa Đảng, đối lập với Đảng. Trong điều kiện đó, làm cho dân yên, dân tin càng là đòi hỏi bức thiết, có tính sống còn trong cuộc đấu tranh ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Theo đó, để xây dựng thế trận lòng dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của các giai cấp, tầng lớp, lực lượng xã hội tham gia tích cực nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng cần thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thường xuyên nắm chắc tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của khu vực phòng thủ; từ đó, có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng trên từng địa bàn. Quá trình thực hiện, chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tăng cường

đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống và làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Hai là, tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm lo xây dựng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, làm cho nhân dân thực sự cảm nhận được cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Công tác giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, vùng nông thôn, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, để miền ngược phát triển tiến kịp miền xuôi, nông thôn tiến kịp thành thị cần tiếp tục được chú trọng và đẩy mạnh. Những nhiệm vụ đó đòi hỏi phải được thực hiện hiệu quả, từng người dân, nhất là các nhóm yếu thế phải được thụ hưởng trực tiếp từ các chính sách tốt đẹp. Nếu kinh tế phát triển bền vững, chính trị - xã hội ổn định, văn hóa phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, thế trận lòng dân vững chắc thì không một thế lực nào có thể cản bước con đường phát triển của dân tộc.

Ba là, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khắc phục và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Đây là điều kiện tiên quyết để dân tin, yêu và đi theo Đảng thực hiện mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ này đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng phải thực sự là tấm gương đối với quần chúng nhân dân trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện sứ mệnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bốn là, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, để nắm được tâm trạng, suy nghĩ, nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để từ đó có định hướng dư luận xã hội tích cực. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, khi các thế lực thù địch thường lợi dụng triệt để những sự kiện, vấn đề xã hội nảy sinh để công kích, kích động tâm trạng xã hội, chống phá Đảng và Nhà nước với mục đích gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây bạo loạn lật đổ. Do đó, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cấp cần chủ động hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để làm tốt công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, góp phần làm thay đổi thái độ, nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, hướng đến mục tiêu giúp cho xã hội hình thành nhận thức đúng về sự kiện, hiện tượng, quá trình xã hội; hình thành thái độ phù hợp với sự kiện, hiện tượng; hình thành hành vi phát ngôn hợp lý đối với sự kiện, hiện tượng, nhất là trước các sự kiện chính trị, xã hội lớn của Đảng và Nhà nước.

Năm là, tiếp tục nâng cao nhận thức các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị về công tác dân vận. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng Công an nhân dân, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần tăng cường công tác dân vận, xây dựng phong trào

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục tăng cường phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn. Bộ Công an tiếp tục phối hợp tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thể trận an ninh nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, từ đó xây dựng mối quan hệ mật thiết, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI*. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2019). *Kết luận số 44-KL/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới*.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII* (tập 1). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
4. Hồ Chí Minh (2011). *Toàn tập* (tập 4). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

